

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ปราศจากการทุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกอบกับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จึงได้ทำ การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และต่อต้านการทุจริตขึ้นมา นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตใน องค์การขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ มีดังนี้**

- ๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
- ๒) ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน

**๒ สาเหตุและปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สามารถสรุปได้ ดังนี้**

๑) **โอกาส** แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฏระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต

๒) **สิ่งจูงใจ** เป็นที่ยอมรับว่าสถานะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างควมร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น ทั้งสิ่งจูงใจนี้ อาจเป็นได้ทั้งเงินและทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

๓) **การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส** การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้

๔) **การผูกขาด** ในบางกรณีการดำเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ - จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบ บริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ

๕) **การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม** รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว

๖) **การขาดจริยธรรม คุณธรรม** ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาป และเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม

๗) **มีค่านิยมที่ผิด** ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนชื้อเป็นคนเชื่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบาปบุญ และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง

๘) **ความสัมพันธ์พิเศษ** ความสัมพันธ์พิเศษนี้ หมายความว่ารวมถึง ความสัมพันธ์พิเศษทุกรูปแบบ อาทิ ญาติ ผู้มีพระคุณ สามี-ภรรยา เพื่อน เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรในเชิงของการให้ความช่วยเหลือ หรือทำให้ได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าประชาชนทั่วไปในการรับบริการ หรือที่เรียกว่าเลือกปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงให้ประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกแก่ญาติ ผู้มีพระคุณ สามี - ภรรยา เพื่อน ในการเข้าถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

## ๓.การประเมินความเสี่ยงแนวทางการแก้ไข

ด้าน	กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	การวิเคราะห์	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินการ/แนวทางการแก้ไข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ	-การลงลายมือชื่อปฏิบัติงาน	การลงเวลาปฏิบัติราชการ ในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ ซึ่งมีการลงเวลาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นการโกงเวลาปฏิบัติราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพ	มาก	-การสร้างมาตรการการลงเวลาปฏิบัติราชการให้ตรงตามความจริง -การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือเข้าปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
	-การใช้โทรศัพท์สำนักงาน	การใช้โทรศัพท์สำนักงานมีโอกาสนำไปใช้ในทางส่วนตัว ดังนั้นจึงเป็นปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในเชิงผลประโยชน์ทับซ้อน	น้อย	-การควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกลและมีการตั้งค่าล็อกโทรศัพท์สำหรับหมายเลขทางไกล ในการใช้โทรศัพท์ทางไกลนั้น ต้องมีการขออนุญาตให้หมายเลขโทรศัพท์ทางไกลตามแบบฟอร์ม	สำนักปลัด
	-การใช้รถยนต์สำนักงาน	การใช้รถยนต์สำนักงาน มีโอกาสในการนำไปใช้ในทางส่วนตัว ดังนั้นจึงเป็นปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในเชิงผลประโยชน์ทับซ้อน	น้อย	-การควบคุมการใช้รถยนต์สำนักงานโดยการมีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลรถยนต์ส่วนกลางดำเนินการจดบันทึกหมายเลขไมล์รถและการเปิดปิดน้ำมันตามสมุดคุมที่กำหนด	สำนักปลัด
	-การใช้ทรัพย์สินของสำนักงาน	การใช้ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ มีโอกาสในการนำไปใช้ในทางส่วนตัว รวมถึงการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปแล้วไม่คืน ดังนั้นจึงเป็นปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในเชิงผลประโยชน์ทับซ้อน	มาก	-การควบคุมการใช้ การยืม ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยการจดบันทึกรายละเอียดการใช้ และการยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามสมุดคุม	กองคลัง
	-การรับสินบนของผู้บริหารและบุคลากร	ในการปฏิบัติงานในหน้าราชการของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความเสี่ยงต่อการรับสินบน เรียบรับสินบน ไม่ว่าจะเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด	น้อย	-การสร้างมาตรการห้ามเกี่ยวกับการรับ เรียบรับ ให้ ยอมรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นใด	สำนักปลัด
	-การจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าเก็บขนขยะ	ในการปฏิบัติงานในหน้าราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะ มีโอกาสในการเบียดบัง ยักยอกเอาค่าน้ำประปา ค่าเก็บขนขยะ ของหน่วยงานเป็นของตนเอง จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา	มาก	-การจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได้ของ อบต.และมีระบบการตรวจสอบการดำเนินงานภายใน	กองคลัง
ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	การไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แสดงถึงการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส จึงไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ เข้าถึงและตรวจสอบได้ จึงมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	น้อย	-การสร้างมาตรการให้ทุกกอง เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรมที่แต่ละกองดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์สำนักงาน Facebook เป็นต้น	ทุกกอง
ความเสี่ยงด้านคุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	-	-

จากผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จะนำไปดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อป้องกันการทุจริต ต่อไป